
sþ. 84. Fyrirspurn [67. mál]
til ríkisstjórnarinnar um rannsókn fiskskemmda.

Frá Gils Guðmundssyni.

1. Hefur ríkisstjórnin látið framkvæma rannsókn á skemmdum þeim á hraðfryst-
um fiski, sem vart varð við siðastliðið vor?

2. Hafi sú rannsókn verið gerð, hver varð niðurstaða hennar"
3. Hvaða ráðstafanir hyggst fiskmat rfkísíns eða rikisstjórnin gera til að koma i

veg fyrir slíkar fiskskemmdir ?


